

## 'บิกก้อง' สุดปลื้มรับมอบสนามกีฬาเมืองปากน้ำ มั่นใจนักกีฬาและคนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ทันที



ร่วมกับทางกรมทางหลวงเดินทางไปตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด และลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ได้ร่วมกับทางกรมทางหลวงลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด มหาสารคาม, สระแก้ว, สมุทรปราการ, อำนาจเจริญ, สกลนคร, เพชรบูรณ์ และจังหวัด นราธิวาสนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา "บิกก้อง" ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินทางไปตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด และลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวิษณุ ไชยะพิช รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายกมล หมั่นท่า รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงานกรมทางหลวง, นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน, นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค รวมทั้งผู้บริหารส่วนราชการท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารจากกรมทางหลวง เข้าร่วม ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี เปิดเผยว่า การลงนามรับมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจากกรมทางหลวง ตรวจ



ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

สอบความเรียบร้อยของสนามกีฬากลาง ในส่วนของ สระว่ายน้ำ, สนามเทนนิส และลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อนจะลงนามรับมอบงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเท่าที่เรารู้ได้สำรวจสภาพสนามในจุดต่างๆ ก็ถือว่าในภาพรวมอยู่ในสภาพที่น่าพอใจและสามารถใช้งานได้ทันที เหลือเพียงการปรับปรุงแก้ไขและเก็บรายละเอียดเพียงเล็กน้อย

จากนั้นคณะของผู้ว่าการ กกท. และกรมทางหลวงได้ตรวจสอบการก่อสร้างทุกจุด ซึ่ง ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 151,887,200 บาท สำหรับการรับมอบสนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. สนามกีฬาอเนกประสงค์



# สยามกีฬา

Siam Sport  
Circulation: 250,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12569

Col.Inch: 116.49 Ad Value: 145,612.50

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 436,837.50



คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บิกก้อง' สูดปลื้มรับมอบสนามกีฬาเมืองปากน้ำมันใจนักกีฬาและคนในพื้นที่ใช้...

(สนามฟุตบอล) 2. สระว่ายน้ำ 50 เมตรพร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่นั่ง 3. อาคารอำนวยการ 4. อาคารบริการและสนามเทนนิส 6 คอร์ต และ 5. ระบบสาธารณูปโภคและครุภัณฑ์ต่างๆ

“ในบรรดาสนามกีฬาทั้ง 7 แห่ง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสนามที่ 4 ที่ กทท. ดำเนินการรับมอบจากกรมทางหลวง ซึ่ง สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเป็นสนามแห่งแรกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดที่สามารถนำสนามกีฬาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้บริการแก่นักกีฬา และประชาชนภายในจังหวัดได้ทันที โดยขณะนี้เหลือเพียงแค่งานรั้วรอบโครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์, อุปกรณ์สำนักงานอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และคาดการณ์ไว้อาจจะใช้เวลาราว 3 เดือนก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว” บิ๊กก้องกล่าว

“ผมได้เชิญผู้บริหารส่วนท้องถิ่น (อบจ.) มาร่วมในการ

สำรวจ เพราะในอนาคต กทท.จะต้องถ่ายโอนสนามนี้ต่อไปให้กับทางท้องถิ่น สมุทรปราการต่อไป จึงต้องมีความจำเป็นในการทำความเข้าใจในส่วนของการดูแลรักษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป”

สำหรับการลงนามรับมอบสนามกีฬาจังหวัดระหว่ง กทท. กับ กรมทางหลวง นั้นยังเหลืออีก 3 แห่ง ประกอบด้วย สระแก้ว, เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา ซึ่งคณะของ กทท. และกรมทางหลวงจะดำเนินการในเดือน ส.ค. นี้

เชื่อว่าเมื่อครบทั้ง 7 สนาม 7 จังหวัดแล้ว ไม่เฉพาะ นักกีฬาเท่านั้น แต่ประชาชนในพื้นที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากทั้ง 7 สนามได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเต็มที่อย่างแน่นอน

กองประชาสัมพันธ์ กทท.



“บิกก้อง” ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจากกรมทางหลวงตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามกีฬา